



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลกุฎกวาง
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔)

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุฎกวาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขาและนโยบายความมั่นคงของชาติ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดกว้าง เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บริบทพื้นที่ ดำเนินโครงการและความต้องการของประชาชน จึงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย

เทศบาลตำบลกุดกว้าง ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวและได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น และมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม ที่ต้องครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ฉบับนี้ มุ่งหวัง เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการประสานงบประมาณ การจัดทำแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย ประจำปีและแผนปฏิบัติการ ต่อไป

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง
กันยายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หลักการและเหตุผล	๑
การนำพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๒
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เทศบาลตำบลกุตุกวาง / (แบบ ผ.๐๑)	๖
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ / (แบบ ผ.๐๒)	๘
ภาคผนวก	
- ประกาศเทศบาลตำบลกุตุกวาง เรื่อง การประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ (ลงวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)	

หลักการและเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๔

เทศบาลตำบลกุดกว้าง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องจากเทศบาลตำบลกุดกว้าง มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของเทศบาลตำบลกุดกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มี ความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตาม ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

การนำพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๑. ด้านความมั่นคง	หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก	เป้าหมายที่ ๙: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	๓. การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ	๑. การพัฒนาเมืองและชุมชน ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางภายในตำบล จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสร้างร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบน้ำประปาสะอาด และสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ/คลองส่งน้ำ/ฝายต่าง ๆ ภายในตำบล	- แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

-๓-

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงสุด	เป้าหมายที่ ๑๒: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๑. การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรม	๕. การเสริมสร้างการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/กองทุนต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายในตำบล	- แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด
๓	๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๘: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน	๔. การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ๖. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓. การพัฒนาศักยภาพพลเมือง ๘. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ	สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและ ทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดให้มีสวัสดิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการต่าง ๆ	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานางบกลาง	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุดกว้าง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

-๔-

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวที่คุณภาพและความยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค	๗. การสร้างเสริมทุนทางสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว	สนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการ สนับสนุน ส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว	- แผนงานการศึกษา - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
๕	๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๓: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๖. การเสริมสร้างสุขภาวะ	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สนับสนุน ส่งเสริมสาธารณสุขและการแพทย์ขั้นพื้นฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการเจ็บป่วยภายในตำบลการอนุรักษ์ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข แผนงานการเกษตร	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง กองช่าง	จังหวัด, หน่วยงานอื่น
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจ	ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัด สำนักปลัด	-
๓	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ การบริหารจัดการ	ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง	-
๔	การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ	-
๕	การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุฎก้าง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

-๗-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒	๗๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๗๗๘,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ... ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ... หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs ... เป้าหมายที่ ๙: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ สร้างถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร/ถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง ภายในตำบล จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสร้าง ร่องระบายน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีระบบน้ำประปาสะอาด และสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ/คลองส่งน้ำ/ฝายต่าง ๆ ภายในตำบล
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เดิม โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณ หนองแปน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	เดิม เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะของ เทศบาล ได้ มาตรฐานรองรับ การบริการ ประชาชน	เดิม ขนาดกว้าง ๓๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุดกว้าง กำหนด	เดิม ๐	เดิม ๐	เดิม ๓๐๐,๐๐๐ (ทด.กุดกว้าง)	เดิม ๐	เดิม ๐	เดิม ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณ หนองแปน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	เดิม ห้องน้ำสาธารณะ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ ผู้ใช้บริการห้องน้ำ สาธารณะ	เดิม กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุตุกกว้าง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

-๙-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ใหม่ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะบริเวณ หนองแปน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖	ใหม่ เพื่อให้มีห้องน้ำ สาธารณะของ เทศบาล ได้ มาตรฐานรองรับ การบริการ ประชาชน	ใหม่ ขนาดกว้าง ๓๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุกกว้าง กำหนด	ใหม่ ๐	ใหม่ ๓๐๐,๐๐๐ (ทต.กุตุกกว้าง)	ใหม่ ๐	ใหม่ ๐	ใหม่ ๐	ใหม่ ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณ หนองแปน บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	ใหม่ ห้องน้ำสาธารณะ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ ผู้ใช้บริการห้องน้ำ สาธารณะ	ใหม่ กองช่าง
๒	เดิม โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอิน สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมทอง มาดินดำ) บ้านหนอง ดินกี่ หมู่ที่ ๑๔	เดิม เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังและน้ำ เน่าเสียภายใน หมู่บ้าน	เดิม โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตรตามแบบแปลนเทศบาลตำบล กุตุกกว้างกำหนด	เดิม ๐	เดิม ๐	เดิม ๔๓๖,๐๐๐ (ทต.กุตุกกว้าง)	เดิม ๐	เดิม ๐	เดิม ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอิน สิงห์บ้านหาด - บ้าน นายพิมทอง มาดินดำ) บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ ๑๔ได้รับการพัฒนา ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๓๘ เมตร	เดิม ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง และน้ำเน่า เสียภายในหมู่บ้าน	เดิม กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกุตกว้าง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

-๑๐-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ใหม่ โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอื่น สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมทอง มาดินดำ) บ้านหนอง ดินกี้ หมู่ที่ ๑๔	ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังและน้ำ เน่าเสียภายใน หมู่บ้าน	ใหม่ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๙๕ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตรตามแบบแปลนเทศบาลตำบล กุตกว้างกำหนด	ใหม่ ๐	ใหม่ ๔๗๘,๐๐๐ (ทต.กุตกว้าง)	ใหม่ ๐	ใหม่ ๐	ใหม่ ๐	ใหม่ ร่องระบายน้ำ (สายบ้านนางอื่น สิงห์บ้านหาด - บ้านนายพิมทอง มา ดินดำ) บ้านหนอง ดินกี้ หมู่ที่ ๑๔ ได้รับการพัฒนา ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๓๘ เมตร	ใหม่ ลดปัญหาหน้า ท่วมขัง และน้ำ เน่าเสียภายใน หมู่บ้าน	ใหม่ กองช่าง

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลกุฎกวาง
เรื่อง การประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลกุฎกวาง
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ “เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://www.kudkwang.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎกวาง